

## มาแล้ว! แนวปฏิบัติการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามบัญชีเงินเดือนใหม่ 2558

● นำเสนอเมื่อ 12 มิ.ย. 2558

ว9/2558

### ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ.

ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ดษ



สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรียน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ อธิการบดี ผู้อำนวยการ

อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน กรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แผนบทยายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมาตรา ๔ วรรคแรก ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป นั้น

เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้มีการปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแผนบทยายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

/ปรับ...

ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการฯ โดยใช้แบบคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.๑ อันดับ คศ.๒ อันดับ คศ.๓ อันดับ คศ.๔ และอันดับ คศ.๕ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย และอาศัยเบิกเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับคำตอบแทนพิเศษตามการผลประเมินในรอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้นำจำนวนขั้นที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน มารวมเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.๑ และอันดับ คศ.๒ ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.๒ (อัตรา ๓๗,๘๓๐ บาท) อยู่ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอีก ๑ ขั้น ทั้งนี้ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวได้รับคำตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นำจำนวนขั้นที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการประเมิน มารวมเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ก่อน แล้วจึงปรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอีก ๑ ขั้น ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๑๓๓ นส/กธ  
**(นางรัตนา ศรีเหรียญ)**  
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙

รายละเอียดทั้งหมด [คลิกไฟล์แนบ](#)